

MOẠT SƠ SUY NGHÓ VE ÑOÀI MÔI TỒ DUY HOÀN THIÊN THEÀ CHEÁ KINH TEÁ THÒ TRỒNG NỒNH HỒỒNG XÀ HOI CHUỒNG HÓA OÙ VIỆT NAM

NGOÀ GIA LỒU (*)

Trong các Văn kiện Nại hội nài biểu Nại toan quốc, khi nói về công cuộc nôi môi nạt nôi, Nại ta nài chera một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển kinh tế xã hội là sự lạc hậu của nhân thức lý luận, tổ duy về chuồng hóa xã hội.

Tổ duy là hoạt nòng phần ảnh ma hoạt nòng cao nhất của nôi là phần ảnh dôi dáng lý luận. Nôi nôi tổ duy coi khai nạng naim bat nôi bat chất của sỡ vật... phát hiện chân lý vậy con người cần phát huy tất cả các yếu tố tạo ra khai nạng tổ duy khoa học, tổ duy lý luận.

Thức tiến ôi nôi ta, một thời gian dài trước này do bị chi phối bởi phương pháp tổ duy siêu hình, quan niệm rằng, mâu thuẫn và sỡ thông nhất của các quá trình kinh tế xã hội của chuồng hóa xã hội ôi nôi ta là vẫn nài không thể dung hợp nôi với nhau, loại trừ mâu thuẫn càng sớm càng tốt không cần tìm hiểu nôi sỡ chín muồi của mâu thuẫn. Ngồi lại, tổ duy nôi nôi hoi phải thõa nhân mâu thuẫn là tất yếu khách quan, thấy nôi vai trò nòng lực phát triển của các mâu thuẫn trong phát triển kinh tế xã hội. Tổ duy biến chứng nôi hoi phải hõng vào nhân thức và phân tích, giải quyết các mâu thuẫn của sỡ vật, nôi một cách khai quật, thức chất toan bỏ

hoạt nòng muốn hình muốn về của con người không gì khác hơn là nhân thức mâu thuẫn, phân tích mâu thuẫn, xác định phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong thức tiến.

Nài nôi cần bản của mâu thuẫn trong nôi môi tổ duy là ôi cho nôi naim ngay trong nhân tố chủ quan của quá trình phát triển kinh tế xã hội, nài nôi nay nôi lên tính phõc tạp, khối khối của quá trình nôi môi nôi chung, nôi môi tổ duy nôi riêng. Này cũng là cuộc nài tranh trong chính sỡ văn nòng, phát triển của những quan niệm tổ đồng khác nhau nài khác nôi những quan niệm tổ đồng tiến bộ và cách mạng, phõi nôi những quan niệm tổ đồng lạc hậu lỗi thời.

Vôi tổ cách là một quá trình phõi nôi biến chứng, nôi môi và kết thõa, phõi nôi và khác nôi là hai mặt không tách rời nhau, nôi hoi coi nhau làm tiến nài cho nhau, nôi môi là cách mạng, là sáng tạo chõi không phải là bõi mõi quá khứ phõi nôi tất cả thanh tõi của giai nôi nài qua. Chúng ta nài vào nôi môi phải khác nôi nòng nài những thanh tõi nài nạt nôi là tiến nài này mình sỡ nghiệp nôi môi tiến lên.

Nôi môi tổ duy, trước tiến là tổ duy lý luận là phải naim bat nôi quy luật của tổ duy biến chứng, phải biết văn dụng nài nài nài phép duy vật biến chứng cũng nhờ lý luận nhân thức khoa học, nếu không naim nôi phép biến chứng

(*) TS., Giảng viên Trường Nại học Ngân hàng TP.HCM.

seibò trông phát.

Trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam, nói môi tố duy nhất giải phóng môi năng lực của sản xuất hiện có phát huy tối đa tính năng năng, sáng tạo của quần chúng nhân dân. Kinh tế là lĩnh vực hoạt động đa dạng phức tạp, vì vậy việc nói môi tố duy nhất kinh tế cần nỗ lực tiến hành thật trông không chệch giải quyết bằng lòng nhiệt tình cách mạng, phẩm chất nào nỗ lực mà lại cái quai trình phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố nhằm đem lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, với số nói môi tố duy nhất kinh tế Năng ta cần phải phòng hộing nói môi kinh tế là chuyển nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo nền hộing xã hội chủ nghĩa sang phát triển nền kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối.

Một hình kinh tế thị trường do Năng ta khởi xướng và lãnh đạo nào coi những biến đổi lớn cùng với những nói môi trong hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng ta cần khẳng định tính tất yếu khách quan của quá trình phát triển kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường nước nhân thời kỳ là một quá trình phát triển, là thành quả của nền văn minh nhân loại, kinh tế thị trường nước phát triển phức tạp cho số phần vĩnh của tất cả các nước mà không phải là tài sản riêng có của chủ nghĩa xã hội. Qua tổng kết thực tiễn 25 năm nói môi và trên cơ sở nhận thức sâu sắc quy luật phát triển tất yếu của thời kỳ này, trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế Việt Nam lựa chọn con đường phát triển kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa là phù hợp với xu thế phát triển khách quan của thời kỳ này và nền văn minh nhân loại.

Năm hội nghị biểu toàn quốc lần thứ XI Năng ta đã bổ sung và phát triển nhiều nội dung quan trọng về quan niệm, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và phòng hộing, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015. Trong chiến lược nói Năng ta xác định 3 khâu nói phải Khâu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa, trông tâm

là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng⁽¹⁾.

Nền trông và bản chất của kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa phải nỗ lực như nền kinh tế thị trường qua thể chế kinh tế của Việt Nam hiện nay. Mục đích thống lý luận và phát triển kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa nào nỗ lực hình thành và thực hiện, không trong nội con nhiều khai niệm chờ nỗ lực làm sáng tỏ Do vậy, cần xác định rõ hơn nữa quan hệ sở hữu, vai trò quản lý của nhà nước, quan hệ phân phối của kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách và tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nền hộing xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Về quan hệ sở hữu: với số toàn tài, phát triển của nhiều hình thức sở hữu và số tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong nội kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Việc khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là phải phát huy nỗ lực sức mạnh tổng hợp của tất cả các bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước, trong nội này nhanh chóng cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm tăng cường sức mạnh của doanh nghiệp nhà nước trong các ngành của nền kinh tế quốc dân, cần biết là những lĩnh vực chủ yếu thuộc nước quyền của nhà nước. Đây là những lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, năm ba cô sở cho số ổn định lãnh đạo và nền hộing cho số phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế Kinh tế tập thể (mà nông cơ là hợp tác xã) tiếp tục nỗ lực nói môi, phát triển và nâng cao hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với thực tiễn thị trường. Cùng với số phát triển của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể các thành phần kinh tế khác nhờ kinh tế tổ nhân, kinh tế có vốn nhà nước ngoài tiếp tục phát triển theo hộing tăng cường có phần hóa, liên doanh liên kết; các doanh nghiệp tổ nhân và các doanh nghiệp có vốn nhà nước ngoài chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, nâng cao hiệu

⁽¹⁾ Năng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.106.

quả sản xuất kinh doanh trở thành năng lực nâng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Về vai trò quản lý của nhà nước: phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, nhà nước phải luôn luôn và trung tâm nên nhiều tiết nên kinh tế và mô hình phát triển kinh tế ổn định an sinh xã hội, phải huy tập dùng tích cực và sẵn sàng, ngăn chặn nước tiêu cực của kinh tế thị trường. Số nhiều tiết của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sẽ tạo nhiều kiến cho môi trường bầu tở kinh doanh ngày càng bình đẳng, minh bạch giữa các thành phần kinh tế phải huy tính chủ động của các thành phần kinh tế nhằm giải phóng sức sản xuất của xã hội; thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế dài lâu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh.

Về quan hệ phân phối: phát triển kinh tế thị trường không chæ dừng lại ở tốc độ tăng trưởng kinh tế mà không ngừng chăm lo đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân. Phát triển giáo dục nâng cao trình độ dân trí; phát triển y tế chăm lo sức khỏe cho nhân dân; tạo việc làm, giảm thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hoá xã hội, nâng bậc giáo dục mọi tầng lớp sinh thái. Việc tổng hợp thực hiện phân phối, thu nhập công bằng, hợp lý tạo ra những tiền đề cần thiết nhằm xóa bỏ sự bất bình đẳng trong xã hội. Thực hiện tốt nguyên tắc phân phối là làm theo năng lực, hưởng theo lao động; chống những tiêu cực trong phân phối thu nhập hiện nay.

Xây dựng, phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nền tảng xã hội chủ nghĩa là hướng vào khai thác những năng lực chủ yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường bền vững. Việc này mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và nâng cao, phát triển khoa học công nghệ phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu. Cần biết coi trọng nâng cao nguồn nhân lực có trình độ có chất lượng cao, có nhiều nhà quản lý giỏi, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nhân... Đây mạnh mẽ phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ nhất là các

ngành công nghệ hiện đại; tranh thủ ứng dụng ngay càng nhiều ưu trình nổi cao hơn, nhiều hơn. Nhờ vậy, nhân tài và khoa học - công nghệ thực sự trở thành năng lực chính cho sự phát triển của các doanh nghiệp nội địa và nền kinh tế nội địa chung, tổng hợp tạo tiền đề cho kinh tế thị trường phát triển.

Xây dựng, phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nền tảng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải phù hợp với các cam kết của quá trình hội nhập quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế phát triển tất yếu của các nước. Cơ chế kinh tế ở Việt Nam phải nước xây dựng và văn minh trên cơ sở môi trường và nâng cao hiệu quả của kinh tế nội địa, chính sách nội địa của Đảng và nhà nước thực hiện tích cực cho việc chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu và trong khu vực.

Xây dựng, phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nền tảng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải xóa bỏ nước sự phân biệt, nội xô lệch giữa các chủ thể kinh tế trên cơ sở hoàn thiện luật pháp nhằm tạo nhiều kiến thuận lợi cho các chủ thể kinh tế khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội và tạo lập môi trường bầu tở hợp dân, ổn định, có tính cạnh tranh cao. Bậc nâng tính năng bộ công khai, dân chủ trong cơ chế chính sách là tiền đề nhằm bậc tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế thị trường.

Xây dựng, phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nền tảng xã hội chủ nghĩa chung ta cần coi trọng một số vấn đề sau này:

- Tôn trọng, nhân thời, văn dụng có hiệu quả các quy luật kinh tế khách quan và quy trình quản lý kinh tế của nhà nước và hội nhập quốc tế Nội môi nhanh hơn việc tách rời năng quản lý của nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý sản xuất kinh doanh, chức năng hành chính với chức năng dịch vụ công, xây dựng nên hành chính hiện đại, hiệu quả và minh bạch, phân rõ quyền hạn và trách nhiệm quản lý của nhà nước, của bộ sở ban, ngành trình tình trạng quản lý cho gọn nhẹ. Về bậc bậc tính tập trung thống nhất, bậc bậc kích thích chủ động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế bậc bậc dân chủ

kinh tế ở cơ sở Xây dựng, phát triển nông nghiệp các loại thù trường: thù trường các yếu tố của sản xuất, thù trường hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ; nhà nước cần coi trọng xây dựng, phát triển ở nội thành các thù trường tài chính, tiền tệ thù trường công nghệ, này là những thù trường rất quan trọng và hay cần, có tác động lớn nên sẽ phát triển ở nội thành, bên trong của nền kinh tế nên sẽ ở nội thành chính trị - xã hội của nhà nước và các thể chế hoạt động thù trường và quản lý nhà nước. Tuân thủ quy trình quản lý kinh tế thù trường, công nghệ, lương thực, ngành cần hiện tổng làm đúng trực lỗi cần nhận, biến đổi quyên nhà nước thành đổi quyên doanh nghiệp gây hậu quả cho xã hội. Nhà nước phải xây dựng cơ chế thúc đẩy hôn, dân chủ hôn, kiến quyết và hiệu quả hôn nên chúng tiêu cực hiện nay.

- Chúng ta không duy ý chí, giáo điều, cực đoan hoặc tuyệt đối hóa mang tính áp đặt một chiều của nhà nước, hoặc thái độ hoàn toàn thù trường tôi do mà cần coi trọng phải và thống nhất trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, xóa bỏ sự làm đúng cơ chế xin - cho, những lỗi ích cực của tổ duy cực tồn trọng tổ duy sáng tạo, nên xuất hiện lý của cơ sở xây dựng và thống nhất hệ giá trị chung của nhà nước và kinh tế chính

trị, xã hội là tiêu chuẩn chung trong nền hòng, nhận giá các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác đổi mới khoa học, thu thập thông tin, phản biến xã hội và phát triển bên trong kinh tế thù trường nền hòng xã hội chủ nghĩa. Cần coi trọng đổi mới, phản biến xã hội và nhận giá kết quả tác động hai mặt của chính sách kinh tế - xã hội nâng cấp dung, nhằm giảm bớt những thiệt hại từ việc làm đúng kế hoạch của chính sách hoặc gây cản trở hoặc lãng phí các nguồn lực xã hội do chính sách nhà nước hậu trở nên bất cập trước trước những chuyển biến nhanh của thù trường. Tập lập những cơ chế hữu hiệu nên môi trường quyên tham gia, quyên giảm sút thúc đẩy hiện chính sách và quyên đổi thông tin của người dân nhiều chiều, minh bạch, dân chủ năm ba hai hơn các quan hệ lợi ích; nên tranh tập sự năng thuận trong xã hội, phát triển an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngành cần và này luật đổi mặt trái của kinh tế thù trường.

Việc làm sáng tạo những suy nghĩ nếu ở trên góp phần nâng cao nhận thức của quá trình đổi mới tổ duy hoàn thiện thể chế kinh tế thù trường nền hòng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

